



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

20 มกราคม 2564



ประเด็นข่าว

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, แนวหน้า, มติชน, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, ผจก., แนวหน้า, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟฟีก, js100, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, INN, nationweekend, springnews, tnthailand, thansettakij, workpointtoday, thebankokinsight, sanook, kapook)

-โฆษก ศบค. เผยสถานการณ์วันที่ 19 ม.ค. 2564 มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 171 ราย แบ่งเป็น 1.การติดเชื้อในประเทศ สัมผัสสถานที่เสี่ยง อาชีพเสี่ยง ผู้ป่วยรายก่อนหน้า 33 ราย ได้แก่ สมุทรสาคร 18 ราย กทม. 9 ราย ระยอง 3 ราย ราชบุรี สมุทรปราการ และนนทบุรี จังหวัดละ 1 ราย 2.การค้นหาเชิงรุก 125 ราย ได้แก่ สมุทรสาคร 120 ราย เป็นคนไทย 14 ราย และต่างด้าว 106 ราย กทม. 4 ราย และนนทบุรี 1 ราย และ 3.เดินทางมาจากต่างประเทศ 13 ราย ได้แก่ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น มาเลเซีย ประเทศละ 2 ราย ไต้หวัน ตุรกี เบลเยียม สหราชอาณาจักร เช็ก สหรัฐอเมริกา และสหรัฐอเมริกา อหริบอเมริกา ประเทศละ 1 ราย รวมผู้ติดเชื้อ 12,594 ราย รักษาหายเพิ่ม 150 ราย รวมรักษาหาย 9,356 ราย ยังรักษาในรพ. 3,168 ราย ผู้เสียชีวิตคงเดิม 70 ราย

- กทม.** พบติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย ยอดรวม 606 ราย
- ระยอง** พบติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย ยอดรวม 568 ราย เร่งตรวจแรงงาน-กลุ่มเสี่ยงอีก 4 หมื่นคน
- ราชบุรี** พบติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นหญิง อายุ 49 ปี เดินทางมาทำงานที่สมุทรสาครทุกวัน มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 12 ราย
- นครพนม** พบหญิง อายุ 51 ปี ขายอาหารตามสั่งที่บ้านหนองกุดแคน หมู่ 8 และบ้านหนองกุดแคนเหนือหมู่ 15 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม ติดเชื้อโควิด 19 ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าติดจากที่ไหน คาดช่วงปีใหม่นี้ญาติมาจากกรุงเทพฯ มีข่าวว่าติดเชื้อ ล่าสุดทางการออกคำสั่งปิดหมู่บ้าน
- สมุทรสาคร** พบติดเชื้อเพิ่ม 12 ราย ยอดรวม 4,829 ราย เสียชีวิตคงที่ 1 ราย
- นครปฐม** ไม่มีผู้ติดเชื้อ 11 วันติดต่อกัน
- ลพบุรี** ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ ยอดติดเชื้อสะสม 21 ราย

### มาตรการของ สธ.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ข่าวสด, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ผจก., ฐานเศรษฐกิจ, สวท., สำนักข่าวไทย, กรมประชาสัมพันธ์, INN) ทีวีทุกช่อง

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. นำ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. และคณะผู้บริหาร รับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ อาคารกองกิจการในพระองค์ พระที่นั่งอัมพรสถาน และกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชุด PPE 7 แขนง ชุด แก้วสธ. ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก ทำให้มีความปลอดภัยขณะปฏิบัติหน้าที่ ทั้งขณะให้การดูแลรักษาผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อ การเก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกนอกจากนี้ ในหลวง-พระราชินี ยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 122 ล้านบาท รับมือโควิด 19 ระลอกใหม่

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สำนักข่าวไทย, posttoday, thaipbs

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว. สธ. ให้สัมภาษณ์ประเด็นคลายล็อกพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด ว่า หากได้รับความร่วมมือจากประชาชนเฝ้าระวังตัวเองและควบคุมโรคได้ก็จะผ่อนคลายการควบคุม ส่วนจะเป็นช่วงไหนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์มติชน

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. โพสต์เฟซบุ๊ก ว่า จ.ระยอง มีการระบาดสูงในระลอกใหม่และเป็นหนึ่งในจังหวัดควบคุมสูงสุด เข้มงวดพิเศษ จึงจะได้รับวัคซีนในลอตแรกจากประเทศจีน และกลุ่มคนที่ได้ฉีดวัคซีนก่อน คือ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ thebankokinsight, thailandplus

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แจ้งให้บริการผู้ป่วยมะเร็งด้วยระบบบริการการแพทย์วิถีใหม่ ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 แบ่งผู้ป่วยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ต้องดูแลใกล้ชิด ให้บริการตามปกติ ต้องประเมินความเสี่ยงก่อนรับบริการ พยาธิมาได้ไม่เกิน 1 คน กลุ่มที่ติดตามเฝ้าระวัง และกลุ่มที่ติดตาม ให้บริการพบแพทย์ออนไลน์ และการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ เพื่อลดความแออัดในรพ. ลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (คมชัดลึก, กท.ธุรกิจ, ประชาชาติ, สปริงนิวส์, ไทยรัฐ, bluechipthai, nationtv, newtv, INN, TNN, js100)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย วิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันให้ผู้สูงอายุปลอดภัยจากโรคโควิด 19 ดังนี้ หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน หากไม่จำเป็น ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าเมื่อต้องออกนอกบ้านหรือมีคนมาเยี่ยม หมั่นล้างมือ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ แยกสำรับอาหารและของใช้ส่วนตัว หากออกไปนอกบ้าน เมื่อกลับมาให้รีบอาบน้ำสระผมทันที ที่สำคัญ หากคนในบ้านมีประวัติเสี่ยงหรือไปสถานที่แออัดมา ให้

## ประเด็นข่าว

เว้นระยะห่างจากผู้สูงอายุอย่างน้อย 1-2 เมตร เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปยังกลุ่มผู้สูงอายุ เพราะหากได้รับเชื้อจะมีอาการรุนแรง อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สปริงนิวส์

-อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำระวังตัวมากขึ้นใน 3 สถานที่เสี่ยงโควิดใกล้ตัว คือ ในครอบครัว ร้านอาหาร และสถานที่ทำงาน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, thebangkoksight, INN, pattayamail, thailandplus)

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผย ได้เปิดรับฟังข้อเสนอจากผู้ประกอบการเกี่ยวกับแนวทางช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ โดยประชุมร่วมกับสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย และเครือข่าย ผ่านวิดีโอออนไลน์ ได้ข้อสรุปว่า ผู้ประกอบการและผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ต้องการให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเยียวยา ขาดเคຍการสูญเสียรายได้ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายสาธารณสุขโรค การลดหย่อนหรือยกเว้นการจ่ายภาษีหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมถึงกำหนดมาตรการที่เอื้อประโยชน์ เพื่อให้กิจการรอด spa สามารถเปิดดำเนินการต่อไปได้ โดยผู้ประกอบการพร้อมดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของหน่วยงานภาครัฐอย่างเต็มที่

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (nationtv, changmainews, thailandplus, js100)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำผู้ที่ Work From Home เลือกรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ สัดส่วนเหมาะสม เน้นกินข้าวไม่ขัดสี กินพวอิม เคี้ยวช้าๆ เพื่อย่อยง่าย ผักผลไม้หลากหลายสี ลดหวาน มัน เค็ม ปรุงวิธีอบ ตู้น ต้ม นึ่ง ย่าง ปรุงสุกอย่างทั่วถึง เลี่ยงกินดิบหรือสุกๆ ดิบๆ และควรอุ่นให้เดือดก่อนกิน ส่วนกรณีสั่งอาหารนอกบ้าน ให้เลือกร้านที่ได้มาตรฐาน เลี่ยงการกินอาหารจากถุงหรือกล่องที่ใส่อาหารมาจากร้าน และไม่กินอาหารร่วมกับคนอื่น

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, thailandplus) ทีวีช่อง NBT

-นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง “การพัฒนาตลาดสดตามมาตรการป้องกันโควิด 19” ณ ตลาดบางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี แนะนำเจ้าของและผู้ประกอบการล้างตลาด ทำความสะอาดตามหลักสุขาภิบาลสัปดาห์ละครั้ง คัดแยกขยะทุกวัน เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์หนู สัตว์นำโรคมานสู่คน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, pattayamail) สวท.

-นพ.สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต แนะนำแนวทางในการพัฒนาจิตใจให้สามารถปรับตัวในสถานการณ์โรคโควิด 19 ให้เกิดผลดีต่อสุขภาพกาย จิตใจทั้งตนเอง ครอบครัว และสามารถปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคของภาครัฐ ประกอบด้วย การสร้างวินัยและการรักษาสุขนิสัย ซึ่งทั้ง 2 เรื่องเป็นต้นทุนที่สำคัญของการมีสุขภาพดี

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, กท.ธุรกิจ, สยามรัฐ, infoquest, thebangkokinsight, mcot, thaigov, newtv, thailandplus, businesstoday, thaipbs) ทีวีช่อง TNN

-นพ.เฉวตสรร นามวาท รก.ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน เผย ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่มารับบริการในรพ. เริ่มคงตัว แต่ยังพบจำนวนมากจากการคัดกรองเชิงรุก ให้ทุกจังหวัดเร่งค้นหาเชิงรุกในสถานประกอบการและชุมชนที่มีแรงงานต่างด้าว แนะนำสถานประกอบการใช้แนวทางป้องกันโรคในที่ทำงานตรงกับระดับความเสี่ยงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด สัปดาห์นี้ยังพบการติดเชื้อใน 17 จังหวัด หากแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ อาจมีการผ่อนปรนมาตรการ สถานการณ์ใน จ.สมุทรสาคร แม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงมา 2 วัน แต่อยู่ในหลักร้อยราย ยังต้องคงเข้มการตรวจเชิงรุกในโรงงานต่างๆ ต่อเนื่อง สำหรับ กทม. แนวโน้มผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงเช่นกัน ถือเป็นสัญญาณที่ดี แต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและคัดกรองเชิงรุก

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ thailandplus

-กรมควบคุมโรค นำรถเก็บตัวอย่างชีวโมเลกุลพระราชทาน ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานอนามัย ตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ป่วยโควิด 19 ในย่านชุมชนพื้นรอยต่อเขตบางขุนเทียน เขตบางบอน และเขตจอมทอง รอบวัดสิงห์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่

**มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก.รายวัน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, คมชัดลึก โฟสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, คมชัดลึก กท.ธุรกิจ, ประชาชาติ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, mcot, js100, thailandplus, mthai, newtv, thebankokinsight, acnews, sanook, nationtv, 77kaoded, nationweekend, springnews, TNN, INN, thansettakij, workpointtoday, kapook, thaigov)

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. ระบุ ที่ประชุม EOC และ ศบค. ห่วงสถานการณ์โควิดในประเทศ 3 จุดสำคัญ คือ 1.สมุทรสาคร ต้องค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในโรงงาน เพื่อแยกผู้ติดเชื้อออกมาเข้าสู่ระบบการรักษาให้ได้มากที่สุด 2.กรุงเทพฯ แม้ผู้ติดเชื้อรายวันอยู่ที่ 1 หรือ 2 หลัก แต่ประชากรค่อนข้างหนาแน่น ทำให้เริ่มเห็นการแพร่เชื้อสู่บุคคลในครอบครัวเดียวกันมากขึ้น ดังนั้น ต้องออกแบบและวางระบบการค้นหาเชิงรุกอย่างดี และ 3.ชายแดนใต้ มาเลเซียมีผู้ติดเชื้อหลักพันต่อวัน จึงต้องนำประสบการณ์ในการควบคุมโรคที่เคยใช้กับเมียนมาใช้กับภาคใต้ ซึ่งหากมีการควบคุมการระบาดในพื้นที่ชายแดนใต้ได้ดีก็ไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์ ขอความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และประชาชน ช่วยกันสอดส่องดูแล

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประชาสัมพันธ์โครงการ "ฮาวทูแยก - แยกอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ" รมรณรงค์ให้ทั้งขยะติดเชื้อ เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษชำระ เสื้อกาวน์จากเม็ดพลาสติก ชุด PPE และถุงมืออย่างถูกต้อง โดยจะมีระบบนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี นำร่อง 3 จังหวัดในพื้นที่เสี่ยง คือ สมุทรสาคร ชลบุรี และระยอง

-อว. นำเสนอผลงานนวัตกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 แก่ ครม. ได้แก่ การศึกษาลักษณะพันธุกรรมของไวรัสโควิด 19 เพื่อจำแนก

## ประเด็นข่าว

เชื้อไวรัสจากผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว นวัตกรรม AI ประเมินการใส่หน้ากากอนามัยของประชาชนแบบเรียลไทม์ นวัตกรรมเครื่องผลิตละอองฆ่าเชื้อ และระบบบริการตู้ฆ่าเชื้อไวรัสแบบไฮบริดควบคุมผ่าน IOT สำหรับให้บริการในที่สาธารณะ

-จนท.สาธารณสุข ตำรวจ ทหาร คุ่มเข้มชายแดนไทย-มาเลเซีย อ.สุโขทัย-ลก จ.นราธิวาส ป้องกันลักลอบตามช่องทางธรรมชาติ หลังจาก จ.นราธิวาส ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่ม

-ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี ประกาศปิดด่านและช่องทางธรรมชาติ 20 ม.ค.-3 ก.พ.

-อาการของผู้ว่าฯ สมุทรสาคร การทำงานของปอดยังไม่ดี ขณะที่การติดเชื้อก็อยู่อย่างคุมได้ ต้องประคองการทำงานของอวัยวะและสมองให้ผ่านพ้นช่วงสำคัญไปได้

-คกก.โรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ มีมติเห็นชอบให้เปิดตลาดนัด-ถนนคนเดิน เริ่ม 20 ม.ค. เป็นต้นไป

-ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงนามประกาศปิดสถานที่เสี่ยง 19-31 ม.ค.

-นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมฯ ร่วมกับ สธ. สสส. จัดโครงการปั่นจักรยานออนไลน์ "ปั่นในบ้าน ด้านโควิด" เฟส 2 ในทุกวันพฤหัสบดีและวันเสาร์ ผ่านไปแล้ว 3 นัด มีผู้ร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และได้รับความสนใจจากผู้ชมทั่วโลก

-นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์ถึงการชี้แจงของ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กรณีน บ.สยามไบโอไซเอนซ์ ได้สิทธิผลิตวัคซีนจาก บ.แอสตราเซนเนกา ว่า นพ.นคร เปรมศรี ทำงานหนักแบบไม่ได้พัก และวันนี้ยังต้องมาที่ สธ.เพื่อตอบสารพัดคำถามเรื่องวัคซีนที่บางคนวิพากษ์วิจารณ์เหมือนที่ทำมาทั้งหมดไม่มีความดี แต่นพ.นครพยายามอธิบาย ตอบคำถามทุกข้อสงสัยอย่างใจเย็น

### ประเด็นที่มีผลกระทบ

#### 1.วิจารณ์การจัดการวัคซีนโควิด 19 ของรัฐ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, ผจก., thebankokinsight)

-นาย ก. กล่าวถึงกรณีมีการวิพากษ์วิจารณ์การนำเข้าวัคซีนแก็งโควิด 19 มีการเชื่อมโยงกับ บ. สยามไบโอไซเอนซ์ จก. ว่า การนำเข้าวัคซีนจากบริษัทต่าง ๆ เป็นข่าวบิดเบือนทุกเรื่อง ขอให้ทุกคนและสื่อมวลชนระมัดระวังในการเสนอข่าว หากมีการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือน ไม่มีข้อเท็จจริงในสื่อโซเชียล ขอให้ดำเนินคดีทุกเรื่อง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, เดลินิวส์, ผจก., posttoday, thaipbs, businesstoday, kapook, sanook)

-ร.มว.สธ. กล่าวถึงกรณีนายธนาธร วิจารณ์เรื่องบริษัทนำเข้าวัคซีน ว่า ขอให้ไปทำการบ้านก่อนแล้วค่อยมาวิพากษ์วิจารณ์ เรื่องวัคซีนเป็นเรื่องสำคัญมาก โดยเฉพาะวัคซีนโควิดเป็นวัคซีนใหม่ที่ต้องใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ต้องไม่เอาเรื่องการเมืองมาเป็นประเด็น ขอให้ช่วยกันรักษาบ้านเมืองตอนนี้ให้มากที่สุด ปล่อยให้แพทย์ทำหน้าที่ ส่วนเราไม่ใช่แพทย์ให้ไปทำเรื่องอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (แนวหน้า, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, คมชัดลึก, ผจก., ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย, ข่าวหุ้น, สยามรัฐ, สวท., INN, acnews, nationtv, thansettakij, INN, mcot, thaigov, thestandard, kapook, bangkokbiznews, workpointtoday, isaranews, thaipbs, thailandplus) ทวีตช่อง 3, 5, 7, 9, TNN, NBT, Thaipbs

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. แถลงข้อเท็จจริงการจัดการจัดหาวัคซีนโควิด 19 ของไทย ที่มีข้อสงสัยว่าได้วัคซีนล่าช้า ราคาแพง ไม่ครอบคลุมประชาชน หรือมีการติดต่อบริษัทวัคซีนเพียง 1-2 บริษัทเท่านั้น ว่า การดำเนินการจัดหาวัคซีนอาศัยข้อมูลที่มีหลักฐานชัดเจน มีการเจรจากับหลายบริษัทที่ผลิตวัคซีน ยึดหลักคุณภาพและความปลอดภัย

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยืนยันว่า กระบวนการจัดหาวัคซีนเริ่มมาตั้งแต่กลางปี 2563 โดยตั้งคณะทำงานต่างๆ ขึ้นมาศึกษาและติดตามข้อมูล ทั้งด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภัย และวัคซีนไม่ใช่สินค้าสำเร็จรูป จึงต้องมีการคาดการณ์และวางแผนตั้งเป้าในปี 2564 จะหาวัคซีนมาฉีดให้คนไทยครอบคลุม 50% โดยมาจาก 3 ช่องทาง คือ ช่องทางแรกผ่านโครงการ COVAX 20% อยู่ระหว่างการเจรจาและรอความคืบหน้า ซึ่งเป็นการประสานหน่วยงานระหว่างประเทศจึงอาจมีความยุ่งยากในการจองซื้อ ช่องทางที่ 2 การจองซื้อและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก บ.แอสตราเซนเนกา เพื่อให้สามารถผลิตในประเทศ โดย บ.สยามไบโอไซเอนซ์ จก. จำนวน 26 ล้านโดส หรือ 20% ของประชากร และช่องทางที่ 3 จากบริษัทอื่นๆ อีก 10% โดยได้ติดตามผลการทดลองเป็นระยะ ยืนยันว่าไม่ได้เลือกแค่บริษัทใดบริษัทหนึ่ง

-นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า บ.สยามไบโอไซเอนซ์ เป็นผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากแอสตราเซนเนกา เนื่องจากมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีศักยภาพและความพร้อมในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีรูปแบบ Viral Vector ในภาวะเร่งด่วนมากที่สุด โดยผ่านการประเมินคุณสมบัติจากแอสตราเซนเนกา ไม่ใช่เลือกเอกชนรายใดก็ได้มาทำ โดยรัฐบาลได้สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเกือบ 600 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้แสดงเจตจำนงไว้ในสัญญาว่า เมื่อผลิตวัคซีนได้ตามมาตรฐานที่กำหนดจะคืนวัคซีนให้เท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุน

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กระบวนการหาวัคซีนทั่วไปต้องใช้เวลาผลิต 10 ปี แต่การนำวัคซีนโควิด 19 มาฉีดให้คนไทย เป็นการใช้ในภาวะฉุกเฉิน ได้ปรับกระบวนการต่างๆ ให้เร็วขึ้นแต่ยังคงความรอบคอบ ผ่านกระบวนการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ โดย อย. ที่มีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้พิจารณา ขณะนี้มีบริษัทนำข้อมูลมายื่นขึ้นทะเบียนกับ อย. แล้ว 2 แห่ง โดยแอสตราเซนเนกาก็อยู่ระหว่างการพิจารณา นอกจากนี้ยังมีการเจรจากับอีก 4 บริษัทเพิ่มเติม ซึ่งต้องนำข้อมูลหลักฐานมาแสดงกับ อย. ด้วย สำหรับราคาของวัคซีนช่วงต้นของการระบาดอยู่ที่ประมาณ 1,000 บาทต่อโดส แต่การจองซื้อจากแอสตราเซนเนกาอยู่ที่ 5 ดอลลาร์ต่อโดส หรือประมาณ 150 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสม

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.สยามกีฬา, เว็บไซต์ (ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, กท.ธุรกิจ, acnews, mcot)

-โฆษก ศบค. ระบุ ต้องรับข้อมูลความเห็นทางวิชาการต่างๆ เกี่ยวกับวัคซีนอย่างรอบด้าน จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ ทั้งจากคกก.โรคติดต่อ คกก.วัคซีนแห่งชาติ อว. ตลอดจนคณะที่ปรึกษาของ ศบค. ซึ่งเป็นทีมแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ความปลอดภัยไม่ได้อยู่ที่การใช้วัคซีนแต่เพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่การ

## ประเด็นข่าว

ควบคุมและป้องกันโรคในประเทศด้วย จะต้องมั่นใจจริงๆ ถึงจะฉีดให้กับประชาชน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สำนักข่าวไทย, คมชัดลึก, ไทยรัฐ

-คุณหญิงสุรารัตน์ เกยุราพันธุ์ ระบุ การฉีดวัคซีนจะต้องครอบคลุมประชาชนอย่างน้อยร้อยละ 70 ซึ่งแผนของรัฐบาลยังเดินไปไม่ถึงแนวทางดังกล่าว

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน

-นพ.สกลัทธิธรรม โตจิราการ แพทย์ รพ.แห่งหนึ่ง แสดงความเห็นถึงการนำเข้าวัคซีนที่มีการเชื่อมโยงกับ บ.สยามไบโอไซเอนซ์ ว่า สถาบันซีรัมแห่งอินเดียเริ่มผลิตวัคซีนโควิด 19 ตามแบบของแอสตราเซนเนกาแล้ว แต่ของไทย บ.สยามฯ ต้องรออีกอย่างน้อย 4 เดือน เพื่อทำโรงงานวัคซีนให้พร้อมก่อน ทำให้ไม่ให้องค์การเภสัชกรรมที่มีโรงงานวัคซีนใช้ขวดใหญ่อยู่แล้วดำเนินการ

### 2.ความคืบหน้าการจัดหาวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, มติชน, สยามรัฐ, คมชัดลึก, ผจก., ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, thansettakij, innnews, bangkokbiznews)

-นายกฯ กล่าวถึงวัคซีนจากแอสตรา เซนเนกา ได้ผ่านการรับรองจาก อย. แล้ว และทุกวัคซีนสามารถขึ้นทะเบียนรับรองได้โดยไม่ปิดกั้น แต่มาตรฐานของไทยจะต้องผ่านการรับรองมาตั้งแต่ต้นทางก่อน ส่วนการฉีดต้องจัดลำดับตามความสำคัญ โดยระหว่างนี้ให้ศึกษาข้อมูลการฉีดของต่างประเทศ และในอนาคตอาจจะพิจารณาวัคซีนจากบริษัทอื่นที่มีคุณภาพและราคาถูกลงมาให้บริการประชาชน พร้อมยืนยันว่าไม่มีการผูกขาด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, กท.ธุรกิจ, ประชาชาติ, สปริงนิวส์, nationtv, mcot, INN)

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกฯ เผย ครม.อนุมัติวงเงิน 166,530,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าลิขสิทธิ์เพิ่มในการจองวัคซีน AstraZeneca ล่วงหน้า 26 โดส โดยเพิ่มงบฯ ในส่วนการจัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้าผ่านความร่วมมือแบบทวิภาคีกับบริษัท AstraZeneca 2,545.9606 ล้านบาท จากเดิม 2,379.4306 ล้านบาท

### 3.แม่สอดพบคนขับแท็กซี่ติดโควิดเสียชีวิต

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์สปริงนิวส์

-สสจ.ตาก เผย ที่ อ.แม่สอด พบคนไทยติดเชื้อโควิด 19 จากบ่อนประเทศเมียนมา 21 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นหญิง อายุ 48 ปี อาชีพขับรถแท็กซี่ ติดเชื้อจากพนักงานห้างดังใน จ.ตาก

### 4.ศิริราชพบติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามกีฬา, ผจก.รายวัน 360 องศา

-รพ.ศิริราช ชี้แจงกรณีพบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด 19 ว่า บุคลากรที่ติดเชื้อปฏิบัติงานในส่วนสนับสนุน ไม่ได้มีหน้าที่ให้บริการรักษาผู้ป่วย และเป็นการติดเชื้อมาจากบริเวณชุมชนที่พักอาศัย ได้ตรวจคัดกรองกลุ่มความเสี่ยงสูง 4 ราย พบการติดเชื้อ 3 ราย และตรวจคัดกรองผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงที่ไม่มีอาการอีก 50 ราย พบติดเชื้อ 2 ราย ทั้งนี้ สถานที่ที่รพ.จัดให้ผู้ติดเชื้อไม่ได้ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วย ส่วนบุคลากรผู้สัมผัสอื่นๆ 44 ราย อยู่ระหว่างรอผลตรวจและกักกันโรค

### 5.ดำเนินคดีโฆษณาอาหารเสริมป้องกันโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์, ผจก.รายวัน 360 องศา) ทวีช่อง 7, TNN

-จากกรณีที่ กาละแมร์ พิธีกรหญิงชื่อดัง พูดถึงผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของตัวเองอ้างสรรพคุณยกระดับภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคโควิด 19 ได้ ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. ได้สั่งเรื่องให้ตำรวจ บก.ปคบ. ช่วยตรวจสอบแล้ว ระบุ จะเอาผิดในเรื่องของการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง

### 6.กทม.เตรียมผ่อนปรนกิจการ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, ข่าวสด

-พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯ กทม. เผย ที่ประชุม ศบค.กทม. ได้หารือถึงประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 15 และฉบับที่ 16 โดยจะเสนอผ่อนปรนมาตรการต่อ กกก.โรคติดต่อ กทม. ในที่ประชุมวันที่ 21 ม.ค.นี้

### 7.หญิงไทยในอังกฤษเสียชีวิต

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด

-เพจ Amthaipaper หนังสือพิมพ์ไทยในอังกฤษ โพสต์แสดงความอาลัยหลังพบคนไทยในประเทศอังกฤษ อายุประมาณ 60 ปี เป็นผู้จัดการร้านอาหารไทย เสียชีวิตจากโควิดที่ห้องพัก โดยติดเชื้อจากคนในร้านที่ไม่แสดงอาการ

### สถานการณ์ในต่างประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, กรมประชาสัมพันธ์, mcot, newtv, js100, 77kaoded, posttoday, Nationtv, kaohoon, xinhua, Infoquest, positioningmag, woldmeters, thaipbs, thebangkokinsight, thaipublica)

-บราซิล เริ่มฉีดวัคซีนทั่วประเทศแล้ว... ออสเตรเลีย จะฉีดวัคซีนของไฟเซอร์เดือน ก.พ. แม้มีรายงานผู้เสียชีวิตจากวัคซีนในนอร์เวย์... ปากีสถาน อนุมัติวัคซีนที่ผลิตโดยซิโนฟาร์มของจีนสำหรับการใช้กรณีฉุกเฉิน เนื่องจากปลอดภัยและราคาถูกลง... อินเดีย พบผู้รับวัคซีนเกิดอาการไม่พึงประสงค์ 580 ราย เข้ารักษาตัวใน รพ. 7 ราย... ฟิลิปปินส์ ปธน. แกล้งวัคซีนของซิโนแวคและซิโนฟาร์ม ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ยืนยันปลอดภัย



## ประเด็นข่าว

แน่นอน... จีน มณฑลเหอเป่ย์ประกาศเพิ่มพื้นที่เสี่ยงสูงอีก 2 แห่ง... เกาหลีใต้ นายกฯ กำชับให้ประชาชนเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด แม้มีแนวโน้มผู้ป่วยรายใหม่ลดลงแล้ว... สิงคโปร์ วางแผนเปิดศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เพิ่มอีกกว่า 30 แห่ง ตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ประชาชนวันละกว่า 70,000 คนทั่วประเทศ... ตุรกี เริ่มฉีดวัคซีนให้ปชช.ในบ้านพักคนชรา... ญี่ปุ่น ผลวิจัยพบคนฆ่าตัวตายพุ่งสูงช่วงโควิดระบาดระลอก 2 ด้าน จ.ชัชวอโกละ ออกประกาศเตือนพบไวรัสโควิดกลายพันธุ์... สหรัฐฯ CDC ระบุ วัคซีนของโควิด 19 อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงขึ้น ถือว่าเป็นเรื่องปกติเนื่องจากเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ร่างกายกำลังสร้างภูมิคุ้มกัน... นอร์เวย์ สถาบันสุขภาพแห่งชาติ ระบุผู้สูงอายุ 33 รายที่เสียชีวิตไม่เชื่อมโยงกับวัคซีนโควิด 19 สาเหตุหลักเพราะสุขภาพอ่อนแอและมีโรคประจำตัว

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 96,568,202 ราย เสียชีวิต 2,063,378 ราย รักษาหาย 69,208,266 ราย ไทยอยู่ลำดับที่ 128

## ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

## โครงการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์มติชน

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เผยความคืบหน้าโครงการผู้ป่วยรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านว่า ณ วันที่ 1 ม.ค.2564 มีผู้ป่วยไปรับบริการที่ร้านยา 29,299 คน คิดเป็น 80.38% ของเป้าหมาย มีรพ.เข้าร่วมโครงการ 141 แห่ง และร้านยาในเครือข่าย 1,081 แห่ง รพศ./รพท.ซึ่งประสบปัญหาผู้ป่วยแออัดมีอัตราการเข้าร่วมโครงการมากที่สุด โดยรพท.เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น รพ.เลือกใช้รูปแบบการส่งยาโมเดลที่ 1 มากที่สุดคือการจ่ายจากรพ.ส่งไปให้ที่ร้าน แล้วให้ผู้ป่วยมารับยาที่ร้านภายใต้การแนะนำของเภสัชกรร้านยา รพ.ที่มีผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการรับยามากที่สุดได้แก่ รพ.เชียงใหม่ประชานุเคราะห์

## ยาเคนเมฟง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ศูนย์ข่าวเอเชียฟิค, สวท.)

-นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงกรณีพบผู้เสียชีวิตจากการใช้เคนเมฟง ซึ่งจากการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการแบบวิเคราะห์แยกสารพบว่ามีส่วนผสมของเคตามีนและโคโคซีแพม ซึ่งโคโคซีแพมหรือแวนิเลียม เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 4 หากใช้ร่วมกับยาเสพติดชนิดอื่นๆ หรือใช้ร่วมกับสารตีบแอลกอฮอล์ จะทำให้เสริมฤทธิ์การกดระบบประสาท หายใจลำบากและอาจเสียชีวิตได้ หากลักลอบจำหน่ายมีโทษจำคุก 2-10 ปี และปรับ 200,000 – 1,000,000 บาท หากครอบครองหรือใช้ประโยชน์ โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

## ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพผลิตภัณฑ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., คมชัดลึก, ไอเอ็นเอ็น, โปสทูเดย์, ผจก.รายวัน, ม) ทีวีช่อง 5, 7, TNN, NBT, Thaibps

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. ร่วมกับตำรวจ บก.ปคบ. แถลงผลการทำลายแหล่งลักลอบผลิตและจำหน่ายยา วัตถุออกฤทธิ์ พิเลออร์ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ย่านนครปฐม พบของกลางเป็นยาไม่มีทะเบียนพร้อมอุปกรณ์การผลิตยาแผนปัจจุบัน วัตถุออกฤทธิ์กลุ่มลดความอ้วน พิเลออร์ที่ไม่มีทะเบียน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มีเลขสารบบอาหาร กว่า 100 รายการ รวมมูลค่าของกลางกว่า 5 แสนบาท เบื้องต้นเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ยาฯ พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทฯ พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ฯ และ พ.ร.บ.อาหารฯ

## กัญชง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ

-รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี ม.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธี "กัญชงลงแปลง" ของสถาบันวิจัยแคนาดาปีศรศบศาสตร์ ม.ขอนแก่น โดยเป็นการปลูกรอบแรกเพื่อนำไปใช้ในการวิจัย ประเมินลักษณะประจำพันธุ์ และปริมาณสารสำคัญ THC และ CBD และพัฒนาระบบการผลิตให้เหมาะสมกับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูล เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร ให้กับวิสาหกิจชุมชน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐบาล เอกชน ให้เกิดการต่อยอดสู่การอุตสาหกรรม

## มาตรฐานห้องแล็บทดสอบกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์มติชน

-นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เผย สมอ.เตรียมขึ้นทะเบียนห้องแล็บศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบของสวทช. ให้เป็นห้องแล็บทดสอบตามมาตรฐาน มอก.17025-2561 และมาตรฐานไอเอสโอ/ไออีซี 17025-2017 ที่เป็นมาตรฐานสากล ในการทดสอบกัญชาเป็นรายแรกของประเทศ ไทย คาดว่าจะสามารถรับรองได้ภายในเดือน มี.ค.นี้. ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าที่ผ่านการทดสอบจากห้องแล็บนี้ว่ามีคุณภาพตาม มอก.ที่กำหนด ขณะเดียวกัน สามารถนำผลการทดสอบมาใช้เพื่อส่งสินค้าออกนอกประเทศโดยไม่ต้องตรวจสอบซ้ำจากคู่ค้าหรือประเทศปลายทาง ทำให้เกิดความคล่องตัว มีความน่าเชื่อถือ ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการส่งออกหรือจำหน่ายสินค้าด้วย